

ปักธงอีสาน"ร.ร.นานาชาติ"บูม ไทย-เทศเห่อหลักสูตรอินเตอร์

นำเสนอเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติฮอตสวนกระแสเศรษฐกิจแห่งเปิดเพียบ เผยอีสานบูมสุด ร้อยเอ็ด-อุดรฯ-ขอนแก่น หวังจับนักเรียนทั้งไทย-เทศจากทั่วโลก ยันผูกครองไม่หวั่นคาเทอม ขยับขึ้นปีละ 4-6 แสนบาท ชี้ดึงเม็ดเงินต่างชาติได้ 2.3 หมื่นล้านบาท/ปี

นางอุษา สมบูรณ์ นายกสสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีทั้งหมด 159 แห่งและมีการขยายเพิ่มปีละ 4-5 แห่ง ล่าสุดมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น จังหวัดร้อยเอ็ด, อุดรธานี, ขอนแก่น, พิษณุโลก และหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการของผู้ปกครองไทยต้องการส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ รวมถึงชาวต่างชาติที่พอใจกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

"แต่ละปีโรงเรียนนานาชาติของไทย สามารถนำเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าประเทศปีละประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท ช่วง 1-2 ปีผ่านมามีการเติบโตของโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัดเร็วมากเทียบเท่ากับ กรุงเทพฯ โดยเฉพาะภาคอีสานถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังจากมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟและท่าเรือ เป็นปัจจัยหนุนให้เกิดโรงเรียนนานาชาติเยอะขึ้นรองรับคนประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เวียดนาม"

ทั้งนี้ คาดว่าตลาดโรงเรียนนานาชาติยังเติบโตต่อเนื่อง และไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เพราะผู้ปกครองมองว่าการศึกษาคือเรื่องสำคัญ และต้องวางรากฐานให้กับบุตรหลาน แม้โรงเรียนจะมีการขึ้นค่าเล่าเรียนในช่วง 2-3 ปีผ่านมามีประมาณ 3% อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน ก็ถือว่าไม่ใช่อัตราที่สูงมาก ผู้ปกครองยังยอมรับได้

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานกรรมการ บริษัท แอสส์เมเนจเม้นท์ จำกัดกล่าวว่า บริษัทมีโรงเรียนนานาชาติที่ดูแลอยู่ 3 แห่งคือ โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟนส์ กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟนส์ เขาใหญ่ และล่าสุดที่กำลังจะเปิดคือ ไบรตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ (Brighton College) ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์จากไบรตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา เขตหัวหมาก บนพื้นที่กว่า 51 ไร่

เฟสแรก จะมีการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนพื้นที่ประมาณ 44 ไร่ เพื่อรองรับนักเรียนกว่า 1,500 คน ใช้งบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2559 และจะเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2560 ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 400,000-600,000 บาทต่อปี

"เริ่มต้นเราทำเป็นโรงเรียนแบบไป-กลับ แต่อีก 2-3 ปีจะทำเป็นโรงเรียนประจำ โดยมีที่ดินอีก 7 ไร่สำหรับเตรียมสร้างหอพักให้นักเรียนประมาณ 200 คน"

นาง ภัทธดา ยมนาคน ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติบางกอก เพอร์พ (Bangkok International Preparatory & Secondary School) กล่าวว่า โรงเรียนเตรียมขยายแคมปัสไปยังสุขุมวิท 77 บนพื้นที่ 20 ไร่ อยู่ในโครงการ T77 ของแสนสิริ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 400 ล้านบาท โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือน ม.ค. 2559 คาดว่าแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือน ส.ค. 2560 ครอบคลุมตั้งแต่อาคารเรียน โรงละครสปอร์ตคอมเพล็กซ์

เป็นต้น

"แคมป์ส ใหม่จะเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจะโยกนักเรียนจากแคมป์สแรกคือ สุขุมวิท 53 จำนวน 500 คนไปก่อน หลังจากนั้น 1-2 ปีจึงจะเปิดรับนักเรียนใหม่ ส่วนที่สุขุมวิท 53 จะเป็นแคมป์สสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งรองรับนักเรียนได้สูงสุด 1,200 คน สำหรับค่าเล่าเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 350,000-450,000 บาท"

นางภัทราตุกล่าวว่าการขยายแคมป์สครั้งนี้เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทำตลาดได้ทั้งกลุ่มคนไทย และคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทย แมจะมีข่าวเรื่องการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมบางกลุ่ม แต่ยังคงมองว่าประเทศไทยยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี มีความพร้อมในการดูแลชาวต่างชาติ ซึ่งผู้บริหารของโรงเรียนนานาชาติไม่ได้มองแค่การดึงดูดนักเรียนจากอาเซียนเท่านั้น แต่ยังไกลไปถึงตลาดโลกด้วย

ด้านนายคริสโตเฟอร์ จงสถิตย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โรงเรียนนานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (The American School of Bangkok) กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้จะเปิดสถาบัน International Preparatory Golf Academy (IPGA) เป็นสถาบันที่เน้นการเรียนการสอนสำหรับสร้างนักกอล์ฟมืออาชีพ โดยร่วมกับโปรโทนี่ มีชัย และทีมผู้ฝึกสอนที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพสมาชิกจากสมาคมกอล์ฟสหรัฐอเมริกา (USPGA) ถือเป็นแห่งเดียวในเอเชียที่มีการเรียนการสอนพร้อมหลักสูตรกอล์ฟ สำหรับค่าเล่าเรียนหลักสูตร IPGA เฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 600,000 บาท

ที่มา [ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 ธันวาคม 2558](#)